

Thông điệp từ Bác sĩ Kevin Tabb

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Beth Israel Lahey Health

Ngày 10 tháng 08 năm 2021

Trong thông điệp video mới nhất của tôi gửi đến các bạn vào đầu mùa hè này, tôi đã lưu ý với các bạn rằng cường độ và gánh nặng của đại dịch (may mắn) đã giảm bớt. Nhưng nếu đại dịch này đã dạy cho chúng ta điều gì, thì điều đó chính là loại vi rút mà gây ra dịch bệnh COVID vẫn đang diễn ra một cách âm thầm - và nó không ngừng lại.

Giờ đây, mỗi người chúng ta tìm thấy bản thân mình đang đứng sát rãnh giới của đợt gia tăng ca nhiễm COVID tiếp theo với mối đe dọa ngày càng tăng của biến thể Delta. Trong suốt tháng 7, số ca dương tính với COVID tại bang Massachusetts đã tăng gấp đôi sau một đến hai tuần - tăng gấp 10 lần từ 78 ca nhiễm mới mỗi ngày vào đầu tháng lên hơn 700 ca nhiễm mới mỗi ngày vào cuối tháng. Chúng ta chưa hề trải qua điều này như vậy kể từ sau Lễ Tạ ơn.

Rõ ràng là chúng ta đang ở một điểm rất quan trọng... một ngã ba đường. Chúng ta có thể kéo dài cơn đại dịch này bằng cách nhượng bộ và từ bỏ cho đến khi kiệt sức và thất vọng... Hoặc, mỗi chúng ta cam kết làm tất cả những gì có thể để chống lại nó.

Chúng ta không thể nhượng bộ. Và chúng ta càng không thể từ bỏ. Và trách nhiệm cao cả của mỗi người chúng ta đối với bệnh nhân và đối với nhau - trách nhiệm đạo đức của chúng ta, thực sự - thúc đẩy mỗi người chúng ta hành động với tư cách là một tổ chức.

Vì vậy, hãy chú ý, hôm nay tôi thông báo ba bước quan trọng mà chúng ta sẽ thực hiện với tư cách là một tổ chức để giữ an toàn cho mỗi người chúng ta, cho bệnh nhân và cộng đồng của chúng ta.

Đầu tiên, chúng ta đang tiến tới việc yêu cầu tiêm phòng cúm và COVID cho tất cả nhân viên. Với khoảng 85% nhân viên của chúng ta đã được tiêm phòng đầy đủ, ban đầu chúng tôi dự kiến đợi cho đến khi một hoặc nhiều loại vắc xin COVID được dỡ bỏ cơ chế Ủy quyền Sử dụng Khẩn cấp và được FDA cấp phép hoàn toàn trước khi yêu cầu việc tiêm phòng như một điều kiện tuyển dụng và làm việc.

Nhưng chỉ trong khoảng tháng trước, mọi thứ đã thay đổi. Và, vì chúng ta đã rất nhiều lần trong suốt trận đại dịch này, chúng ta cần phải điều chỉnh kế hoạch của chúng ta khi thực tế và hoàn cảnh hiện tại đã thay đổi. Chúng ta đang lao đao đúng sát bờ vực của đợt gia tăng ca nhiễm COVID lớn và chúng ta đang có sẵn các loại vắc xin an toàn và hiệu quả. Thêm hàng triệu liều vắc xin đã được tiêm trong những tháng gần đây, và chúng ta càng có thêm lý do để tin tưởng rằng những loại vắc xin này an toàn và hiệu quả.

Để nhận thấy được tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc xin, chúng ta hiện biết rằng nếu các bạn đã được tiêm phòng vắc xin thì nguy cơ nhiễm bệnh thấp hơn 8 lần - khả năng thấp hơn 8 lần. Và nếu các bạn đã được tiêm phòng vắc xin mà bị vi rút "phá vỡ" hiếm gặp thì khả năng phải nhập viện, trở bệnh nặng hoặc tử vong thấp hơn đến



25 lần.

Vì chính điều đó và đồng thời chúng ta cũng dự đoán rằng ít nhất một loại vắc xin sẽ sớm được FDA cấp phép hoàn toàn, chúng ta sẽ yêu cầu - như một điều kiện tuyển dụng và làm việc - nhân viên của chúng ta phải được tiêm phòng vắc xin đầy đủ đối với COVID-19, cũng như bệnh cúm, trước ngày 31 tháng 10.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 85% bác sĩ và nhân viên của chúng ta đã được tiêm phòng và đã thực hiện hành động quan trọng này để bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh. Mối đe dọa ngày càng tăng của biến thể Delta COVID-19 là rất thật. Ngay bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta có trách nhiệm đảm bảo cho toàn bộ lực lượng lao động của chúng ta được tiêm phòng, trừ một số trường hợp đã nộp đơn yêu cầu và đã được cho phép miễn trừ về tôn giáo hoặc y tế.

Chúng ta cũng thiết lập lại yêu cầu về đeo khẩu trang - có hiệu lực ngay lập tức. Tất cả các bác sĩ và nhân viên cần phải đeo khẩu trang khi làm việc, ngoại trừ khi dùng cơm hoặc uống nước ở nơi được chỉ định - bất kể tình trạng tiêm phòng của các bạn và bất kể các bạn có tiếp xúc hay không tiếp xúc với bệnh nhân và bất kể các bạn đang ở trong khu vực chăm sóc bệnh nhân hoặc khu vực khác. Tôi biết tất cả chúng ta đều mệt mỏi với việc đeo khẩu trang và chúng ta mong muốn trở lại cảm giác bình thường. Chúng ta hy vọng rằng phương án đeo khẩu trang này sẽ chỉ cần thiết trong một thời gian ngắn, nhưng đó lại là một tuyến phòng thủ cần thiết trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này.

Cuối cùng, chúng ta cũng cần trì hoãn việc thực hiện Chính sách Làm việc Từ xa đã được công bố trước đây, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 07 tháng 09. Các nhân viên hiện tại đang làm việc từ xa sẽ tiếp tục làm việc từ xa cho đến ít nhất là giữa tháng 01 năm 2022. Trong hơn một năm, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành những điều hết sức phi thường - bao gồm cả các thành viên trong lực lượng lao động của chúng ta đang làm việc bên ngoài. Với những thách thức to lớn mà chúng ta đang phải đối mặt trong cơn đại dịch đang diễn ra này, dường như đây không phải là thời điểm thích hợp để đưa những đồng nghiệp này, những người đã và đang làm việc từ xa với thành công thực sự, trở lại môi trường làm việc... Bằng cách giới hạn số lượng người trong khu vực hành chính và khám chữa bệnh, chúng ta có thể bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ bệnh nhân của mình tốt hơn - và bảo quản các tài sản quý giá, bao gồm các máy móc, thiết bị.

Tất nhiên, chúng tôi biết rất nhiều người trong số các bạn sẽ có câu hỏi và chúng tôi đã soạn một bộ tài liệu cung cấp thông tin chi tiết hơn về các yêu cầu này.

Đây là những quyết định quan trọng. Và tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi đã làm những điều này không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần thiết nếu chúng ta mong muốn sống xứng đáng với trách nhiệm cao cả của chúng ta đối với các bệnh nhân và đối với nhau.

Xin chân thành cảm ơn vì tất cả những gì các bạn làm cho bệnh nhân của chúng ta, những người đã đặt niềm tin vào chúng ta... cho nhau... và cho cộng đồng mà chúng ta đang phục vụ. Và vì là một phần trong nỗ lực của chúng ta để đảm bảo có những ngày tươi sáng hơn ở phía trước.

Và tôi đảm bảo với các bạn rằng sẽ có những ngày tươi sáng hơn ở phía trước.